

Star Trek 2

กัปตัน เคิร์ก นายนาน เอ็นเตอร์ไพรส์และลูกเรือ ไปทำภารกิจ ที่ดาวนิบิรุ
แต่บนดาวมีภูเขาไฟหนึ่งลูกกำลังจะระเบิด กัปตัน เคิร์กจึงได้จัดทีม ทำภารกิจดับภูเขาไฟ
สปีดเค้ได้ลงไปปล่องภูเขาไฟ แต่สายที่ยึดกับชุดของสปีดเค้ขาด
ทำให้สปีดเค้ตกลงไปในปล่องภูเขาไฟ กัปตัน เคิร์กได้นายนานเอ็นเตอร์ไพรส์
ขึ้นมาจากทะเลและบินไปช่วยสปีดเค้ และได้ทำให้ชนพื้นเมืองบนดาว
เห็นยานอวกาศเป็นครั้งแรก หลังจากเสร็จภารกิจ กัปตัน เคิร์กกลับมาที่โลก และถูกนายพล
ไพรส์ เรียกพบ ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนดาวนิบิรุ และได้บอกกับ กัปตัน เคิร์กว่าคุณถูก นายพล
มาคัส ยึดยาน และจะถูกส่งกลับเข้าโรงเรียนทหาร เคิร์กได้ขอให้นายพลไพรส์ช่วย
แต่นายพลไพรส์ไม่สามารถช่วยได้ ในวันเดียวกัน มีครอบครัวหนึ่งได้ขับรถไปที่โรงพยาบาล
เพื่อไปเยี่ยมลูกสาวที่นอนป่วยอยู่ อาการของเด็กสาวแยลง และไม่สามารถรักษาได้
แต่ได้มีผู้ชายคนหนึ่ง เข้ามาบอกกับพ่อของเด็กสาว ว่า เขาสามารถช่วยเธอได้
แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนบางอย่าง และได้ทำการถ่ายเลือดของตัวเอง พร้อมกับนำแหวนหนึ่งวง
มาให้ผู้เป็นพ่อ ผู้เป็นพ่อได้นำเลือดของชายคนนั้น ไปรักษาลูกสาว
และเห็นว่าอาการของลูกสาว กลับมาดีขึ้น และตนก็ได้ไปทำตามข้อตกลงด้วยการ
นำแหวนวงนั้น ซึ่งถ้าแหวนนั้น หากโดนน้ำ จะเกิดระเบิดขึ้น เขาได้ไปที่หอสมุด
 และได้ส่งจดหมายลับ ให้กับ นายพล มาคัส และได้ทำการนำแหวน ใส่ในน้ำ
เพื่อวางระเบิดหอสมุด ในคืนนั้น เคิร์กได้ไปดื่มเหล้า ที่ผับ และกำลังจะจีบสาวคนหนึ่ง แต่
นายพล ไพรส์ ก็ได้เข้ามาขัด แล้วบอกกับ เคิร์ก ว่านายพล มาคัส คินยานให้ นายพล ไพรส์ แล้ว
แล้วจะให้ เคิร์ก มาเป็นต้นเรือของเขา แล้วก็ให้มีข้อความส่งมาถึง นายพล ไพรส์
เพื่อให้เข้าประชุมด่วน เมื่อถึงที่ประชุม และเริ่มประชุมไปได้สักพัก [ดนนั่งออนไลน์](#)
และยังถล่มห้องประชุม นายพล ไพรส์ ถูกยานนั้นยิง เสียชีวิต เคิร์ก
ได้ทำลายยานลำนั้นได้และชายที่ขับยานหนีไปได้ เข้าวันต่อมา สก็อต เจอบางอย่าง
ในซากยาน และได้เรียก เคิร์ก กับ สปีดเค้ มาพบ มันคือเครื่องบีบแบบพกพา
และพิกิดที่ชายคนนั้นใช้หลบหนี ก็คือ ดาวโครโนส ดาวของพวกเขา คลิงออน เคิร์ก กับ สปีดเค้
ได้เข้าพบ นายพล มาคัส และขอให้นายพล คินด้าแห่งให้ตนกับ สปีดเค้
เพื่อจะไปไล่ล่าชายคนนั้น ทราบชื่อภายหลังว่าจอห์น แฮร์ริสัน นายพล
มาคัสได้บอกว่าหอสมุดนั้น ที่จริงแล้วเป็นฐานลับ ที่กำลังพัฒนาอาวุธและกองกำลังทหาร
นายพล มาคัสได้สั่งให้เคิร์ก ไปที่ดาวโครโนสและใช้ตอปิโดตัวใหม่
ที่กำลังพัฒนาอยู่ยิงใส่จอห์น แฮร์ริสัน แล้วกลับมาถึงโลก บนกระสวย แครอล ได้ยื่นเอกสารกับ
กัปตัน เคิร์ก ว่าตนได้ถูกส่งมาปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายวิทยาศาสตร์บนยานเอ็นเตอร์ไพรส์ เมื่อกัปตัน
เคิร์ก มาถึงยานเอ็นเตอร์ไพรส์ ก็ได้พบกับ สก็อต ที่กำลังมีปากเสียงกับนายทหารเพราะสก็อต
ไม่ยอมเซ็นรับตอปิโด เพราะสก็อตไม่รู้อุปกรณ์ของตอปิโด และก็ไม่สามารถตรวจสอบได้
กัปตันเคิร์กบังคับให้สก็อตเซ็นรับ สก็อตจึงขอลาออก และเมื่อออกยานไปได้สักพัก
ยานก็เกิดมีปัญหาทำให้ต้องหยุดแวะที่กระหันหัน กัปตัน เคิร์กจึงได้นำทีม
ขึ้นยานเล็กลงไปในดาวโครโนส และสั่งให้ซูลูรักษาการ กัปตัน ส่งข้อความบอก จอห์น แฮร์ริสัน
ว่าหากไม่ยอมมอบตัว จะทำการยิง ตอปิโด ทั้งหมดที่มีใส่เขา ฝั่งกัปตัน เคิร์ก ได้ลงไปถึง
ดาวโครโนส แต่ตนถูกพวก คลิงออน ขับยานไล่ตาม กัปตัน เคิร์ก ได้จอดยาน และส่ง อูสุรา
ไปเจรจา ระหว่างนั้น ได้มีชายคนหนึ่ง มายิงถล่มพวก คลิงออน จนหมด และได้เข้ามาถาม กับ
กัปตัน เคิร์ก ว่า ตอปิโด ในข้อความนั้นมีที่ลูก ชายคนนั้นก็คือ จอห์น แฮร์ริสัน สปีดเค้

ได้ตอบไปว่ามี 72 ลูก จอห์น จึงยอมมอบตัวแต่โดยดี และถูกนำตัวมาบน ยานเอ็นเตอร์ไพรส์ แต่ จอห์น ได้ถาม กัปตัน เคิร์ก ว่าทำไมเรายังไม่ไปไหนกันอีก ยานมีปัญหาที่แกนวาร์ปสึนนะ พร้อมทั้งบอกพิกัด 1 พิกัด และ แนะนำให้ กัปตัน เคิร์ก เปิดตอปีโตดูซึกลูก กัปตัน เคิร์ก ได้ให้ แครอล และ หมอแมคคอย เปิดตอปีโต แล้วก็พบว่าข้างในนั้น มีคนถูกแชแข็งอยู่ กัปตัน เคิร์ก ได้มาถามกับ จอห์น และได้รู้ความจริงว่า จอห์น ที่จริงแล้วมีชื่อว่า ชาน แต่ถูก นายพล มาคัส ปลุกขึ้นมาเพื่อสร้าง อาวุธ และ กองทัพ แต่ ชาน ถูกนายพล มาคัส หักหลัง จึงได้ซ่อนลูกเรือของตน ไว้ใน ตอปีโต แล้วทำกระระเบิดหอสมุด และในตอนนั้นซูลู ได้แจ้งกัปตัน เคิร์กว่ามียาน 1 ลำกำลังวาร์ปมาหา กัปตัน เคิร์กได้กลับมาที่สะพานเรือ และสั่งให้เปิดเกราะ เมื่อยานนั้นมาถึง ปรากฏว่าเป็นยานของนายพล มาคัส นายพล มาคัสได้ถามหาตัวชาน กัปตัน เคิร์ก จึงบอกว่าจะส่งตัวชานให้ แต่แล้วกัปตัน เคิร์ก ก็ได้ทำการวาร์ปยานหนีกลับไปโลก ที่ห้องพยาบาล ชาน บอกว่าถ้าคิดว่าใช้วาร์ป แล้วจะรอด คิดผิดแล้ว แครอล จึงได้มาที่สะพานเรือ เพื่อเตือน กัปตัน เคิร์ก แล้วซูลู ก็ได้แจ้ง กัปตัน เคิร์ก ว่ามียานวาร์ปตามมา แล้วยานของ นายพล มาคัส ก็ได้ทำการโจมตี ยานเอ็นเตอร์ไพรส์ จนยานหลุดออกจากความเร็ววาร์ป กัปตัน เคิร์ก ได้ติดต่อ นายพล มาคัส แล้วให้ แครอล ผู้เป็นลูกสาวของ นายพล คอย แต่ นายพล ได้ทำการ บีม ลูกสาวออกจาก ยานเอ็นเตอร์ไพรส์ไป และกำลังจะโจมตี กัปตันเคิร์กได้ร้องขอชีวิต ให้ลูกเรือ แต่นายพล มาคัส คิดจะฆ่าปิดปาก และกำลังจะยิงใส่สะพานเรือ ยานเอ็นเตอร์ไพรส์ แต่แล้ว ยานของ นายพล มาคัส ก็ถูกรีเซตพลังงาน ซึ่ง สก็อต ได้ไปตามพิกัดที่ กัปตัน เคิร์ก ให้ช่วยหา และลอบขึ้นยานของ นายพล มาคัส กัปตันเคิร์ก ได้ขอให้ ชาน ช่วยตน บุกขึ้นยึดยาน ของ นายพล มาคัส เมื่อถึงสะพานเรือของ นายพล กัปตันเคิร์ก สั่งให้ สก็อต ยิงใส่ ชาน ให้สลบ แต่ ชาน สลบได้ไม่นาน ก็ลุกขึ้นมาได้ และฆ่า นายพล มาคัส พร้อมทั้งจับ กัปตัน เคิร์ก เป็นตัวประกัน ตอรองกับ สปีค ให้คืนตอปีโตมา สปีคได้ให้หมอแมคคอยนำลูกเรือของชาน ออกจากตอปีโต และคืนตอปีโตให้ชาน แล้วชาน ก็ได้บีมพวกกัปตัน เคิร์ก กลับมาที่ ยานเอ็นเตอร์ไพรส์ แล้วทำการโจมตี แต่สปีคได้ทำการจตุระเบิดตอปีโต ทำให้ยานของ ชาน ได้รับความเสียหาย แต่ยานเอ็นเตอร์ไพรส์ ที่ถูกโจมตี ก็เกิดพลังงานตก ทำให้ยานถูกแรงโน้มถ่วงโลกดูด กัปตัน เคิร์ก ได้เข้าไป ในห้องเครื่องยนต์ แล้วทำให้พลังงานในยาน กลับมาใช้ได้อีกครั้ง แต่เพราะการที่เข้าไปในห้องเครื่อง ทำให้กัปตันเคิร์ก โดนรังสีจนเสียชีวิต สปีคโกรธชานมาก และในขณะนั้นยานของชาน ก็ได้พุ่งเฉี่ยว ยานเอ็นเตอร์ไพรส์ ตกไปยังพื้นโลก สปีค จึงไปลงไปตามจับ ชาน เพื่อที่จะนำเลือดของชาน มาช่วยชีวิตกัปตัน เคิร์ก สปีคได้สู้กับชาน และเอาชนะชานได้สำเร็จ 2 สัปดาห์ต่อมา กัปตัน เคิร์กฟื้นกลับมา แล้วก็ได้มีการปล่อยยานเอ็นเตอร์ไพรส์ใหม่อีกครั้ง พร้อมทั้งได้รับการกิจสำรวจอวกาศถึง 5 ปี